

Thực hiện tiến bộ...

(Tiếp theo trang 1)

Song, với mục đích, động cơ đen tối, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại luôn tìm mọi cách để phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta. Thủ đoạn chúng thường thực hiện đó là lợi dụng những hạn chế, tiêu cực trong xã hội; những thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật ở từng bộ phận, địa phương, tổ chức, cá nhân, nhất là cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn của một bộ phận nhân dân, những người nghèo, vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo; sự phân hóa, chênh lệch giàu nghèo... để xuyên tạc, chống phá. Chúng ra sức tuyên truyền luận điệu vu cáo Đảng, Nhà nước ta không quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của người dân; thậm chí "bỏ mặc" nhân dân, chỉ chăm lo cho lợi ích của Đảng, lợi ích của cán bộ, đảng viên... Từ việc dựng lên một hình ảnh Việt Nam không có "dân chủ", mất "công bằng", các thế lực phản động, thù địch không ngừng kêu gọi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, những luận điệu vô căn cứ nói trên xuất phát từ góc nhìn phiến diện, một chiều và động cơ lực thù địch, phản động. Cần khẳng định rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó cũng chính là đường lối, chủ trương xuyên suốt của Đảng, hiện thực sinh động về tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta. Với việc khởi xướng công cuộc đổi mới, Đại hội VI (1986) đã đánh dấu bước đổi mới căn bản tư duy của Đảng ta về xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam. Về bản chất, việc phát triển kinh tế trong chủ nghĩa xã hội đã hướng đến và bao hàm tiến bộ, công bằng xã hội là mục tiêu hướng đến, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm để kinh tế phát triển lành mạnh. Đặc biệt, đến nay, sau hơn 35 năm đổi mới, quá trình thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn. Dưới sự lãnh

đạo của Đảng, việc gắn kết phát triển kinh tế với phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội đã được thực hiện có hiệu quả; tạo cơ sở kích thích, khơi dậy và phát huy tính tích cực, năng động của con người. Nhờ vậy, các chủ thể kinh tế tự do, tự chủ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cả về vật chất, tinh thần; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm từ 6,9% của năm 2001 xuống 3,22% năm 2021; tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trong 35 năm qua đạt khoảng 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng hơn 23 lần, từ 159 USD/năm (1985) lên 3.743 USD/năm (2021); kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng từ 2,4 tỷ USD (1990) lên 660 tỷ USD (2021); công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao; Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là nước đầu tiên ở châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3%

năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều... Đây là cơ sở, điều kiện có tính quyết định để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhất quán chủ trương thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được nhiều thành tựu. Quy mô giáo dục phát triển, cơ sở vật chất được nâng cao, chất lượng đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầu về nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững; số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 chiếm 99%; số trẻ đi học và hoàn thành tiểu học sau 5 năm chiếm trên 92% (thuộc nhóm đầu của ASEAN); hiện có 95% số người lớn biết đọc, biết viết; đã phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000, phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010; hệ thống y tế được tổ chức đến tận cơ sở thôn, bản không những phát huy tốt hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu mà trong nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khám, điều trị, chữa bệnh đã đạt trình độ tiên tiến của thế giới, nhất là kỹ thuật ghép chi, ghép tạng và sản xuất vắc-xin; tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 62

tuổi năm 1990 lên 73,7 tuổi năm 2021...

Rõ ràng, với quan điểm xuyên suốt, nhất quán, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới. Những kết quả tích cực, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội đã không chỉ khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa do Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng, mà còn là những minh chứng sinh động để đập tan các âm mưu, luận điệu phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam.

Mọi âm mưu, hành động xuyên tạc, phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua sẽ không thể đánh lừa được dư luận trong nước và quốc tế. Trực tiếp thụ hưởng thành quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, mọi người dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

B.T

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Dân vận hiệu quả góp phần cho thắng lợi của năm

Năm 2022, thành phố Yên Bái đã hoàn thành toàn diện 31/31 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 77/77 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch hành động số 99 của Thành ủy; trong đó, 49 chỉ tiêu vượt, 28 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, nhất là đối với công tác dân vận (CTDV); trong đó, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc chủ động cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV và thực hiện Quyết định số 300 ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế CTDV của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái. Cùng đó, Thành ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 66 và Quyết định số 300 đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa các nội dung CTDV bám sát vào nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; từng bước đổi mới,



Hội viên phụ nữ phường Hợp Minh đóng góp tiền, công lao động trồng tuyến đường hoa vào cổng UBND phường.

nâng cao chất lượng CTDV của hệ thống chính trị; khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị... Theo đó, năm 2022, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 158, ngày 17/10/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025. Thường trực Thành ủy tổ chức 2 cuộc đối thoại với nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và 1 cuộc đối thoại với nhân dân về phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các xã, phường tổ chức 54 buổi đối thoại theo Quy chế số 05 của Thành ủy...

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" cũng rất được Thành ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua

đó, đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng được 299 mô hình "Dân vận khéo"; tổ chức được 30 buổi "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" với chủ đề giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số và sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, trong năm qua, thành phố cũng phát động, triển khai các công trình, phần việc tới các xã, phường và đã có 49 công trình, phần việc được đăng ký triển khai, thực hiện, tổng kinh phí 30,9 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách là 19,9 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 11 tỷ đồng. Các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể đã vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân hiến trên 5.600 m² đất, góp trên 1.900 công lao động, 3,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 100% hộ dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố được tuyên truyền vận động và đăng ký xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, đặc biệt đã tuyên truyền vận động hàng nghìn hộ chấp hành và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng 62 công trình của tỉnh và thành phố...

Những kết quả của CTDV đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Yên Bái, tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

THU HẠNH